

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

binh ổn thị trường, tạo điều kiện thuận lợi để người dân mua sắm trong dịp tết. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành Công Thương tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định về niêm yết giá, chống đầu cơ găm hàng, chống các vi phạm về đo lường, chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm..., bảo đảm thị trường phục vụ tốt ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu mua sắm của nhân dân. Bên cạnh đó, tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân để trở thành người tiêu dùng thông thái, không tiếp tay cho các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, có ý thức phòng, chống và kịp thời tố giác các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại...

Sáng ngày 12/2, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đi kiểm tra công tác bảo đảm an ninh trật tự, thực hiện chính sách an sinh xã hội dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 tại huyện Tiên Hải. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban

Dân vận Tỉnh ủy, lãnh đạo Công an tỉnh.

Theo báo cáo nhanh của huyện Tiên Hải, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn huyện hiện ổn định. Huyện đã tổ chức trao quà của Trung ương, tỉnh, huyện tới tận tay 9.632 người có công, 2.587 người nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội, bảo đảm tết vui xuân, đón tết. Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động thực hiện nghiêm Pháp lệnh số 16, Nghị định số 36 nên đến nay người dân đã tự giác giao nộp 9,1kg pháo, 3 quả lựu đạn, 19 viên đạn và một số công cụ hỗ trợ, vũ khí, vật liệu nổ. Công tác chuẩn bị đón giao thừa tại hai điểm (thị trấn Tiên Hải và UBND xã Nam Hưng) đã được triển khai theo kế hoạch.

Sau khi nghe lãnh đạo huyện báo cáo và kiểm tra tại xã Nam Hưng, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm

của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể từ huyện tới cơ sở trong việc tổ chức các hoạt động để nhân dân đón tết an toàn, tiết kiệm, vui vẻ. Đồng chí yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Tiên Hải đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của người dân chấp hành nghiêm các quy định pháp luật; tập trung kiểm tra, rà soát các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo để được nhận quà, tránh bỏ sót đối tượng; tiếp tục vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tặng quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo để mọi người đều được đón tết đầm ấm, vui vẻ. Tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm các loại tội phạm; thực hiện đồng bộ các pháp pháp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra tình trạng đốt pháo nổ, ùn tắc, tai nạn giao thông và không có trọng án xảy ra trên địa bàn.

Việc tổ chức bắn pháo hoa phải bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, trang bị, tạo được không khí phấn khởi để nhân dân vui đón tết. Bên cạnh đó, các địa phương chú trọng tuyên truyền, động viên, quán lý tân binh tránh vi phạm pháp luật, mắc tệ nạn xã hội, sẵn sàng lên đường

nhập ngũ năm 2018. Cũng trong buổi sáng cùng ngày, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tới thăm, tặng quà, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Lân.

Sáng ngày 12/2, đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng đoàn kiểm tra của tỉnh đi kiểm tra công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), phòng, chống cháy, nổ (PCCN) tại huyện Hưng Hà.

Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT, PCCN dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 (16/11/2017 - 11/2/2018), huyện Hưng Hà đã tổ chức 52 lượt tuyên truyền lưu động; in ấn, căng trên 180 băng rôn, khẩu hiệu; kê vẽ 176 pa nô, áp phích, biển tường tại những nơi công cộng. Trong đợt cao điểm đã điều tra, khám phá 80% vụ việc. Kiểm tra 107 cơ sở sản xuất, kinh doanh có điều kiện. Tổ chức ký cam kết thực hiện nghiêm Pháp lệnh số 16, Nghị định số 36 đạt 95,6%. Công an huyện đã vận động thu hồi 11 súng các loại và nhiều vũ khí thô sơ, pháo, đạn...; kiểm tra,

phát hiện, xử lý 335 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Kiểm tra và tổ chức ký cam kết thực hiện nghiêm công tác PCCN đối với 52 cơ sở trọng điểm, 87 cơ sở thu mua phế liệu, 76 cơ sở kinh doanh hàng mã nhằm ngăn ngừa hàng kém xây ra cháy, nổ trên địa bàn.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh ghi nhận nỗ lực của địa phương trong việc triển khai thực hiện các biện pháp bảo vệ tết Nguyên đán. Đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện trong thời gian tới tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về bảo đảm ANTT, PCCN, thực hiện nghiêm Pháp lệnh số 16, Nghị định số 36. Triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ đồng thời nắm chắc tình hình cơ sở nhằm phát huy tinh thần tự giác của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác bảo đảm ANTT, PCCN, góp phần để tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 vui tươi, an toàn.

Nhân dịp này, đoàn kiểm tra của tỉnh cũng lãnh đạo huyện Hưng Hà đã kiểm tra thực tế điểm tổ chức bắn pháo hoa trong đêm giao thừa và thị trấn Hưng Hà.

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỦY KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH: **CẢI TẠO, NÂNG CẤP ĐƯỜNG TRÁNH TRÚ BÃO, CỨU HỘ, CỨU NẠN, PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN VÀ ĐẢM BẢO AN NINH QUỐC PHÒNG VEN BIỂN PHÍA NAM TỈNH THÁI BÌNH (ĐƯỜNG 221A), THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG - CHUYỂN GIAO**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13; Căn cứ Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư;

Theo đề nghị của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh tại Tờ trình số 09/TT-BQLDAGT ngày 12/01/2018, của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 44/BC-SKHĐT ngày 06/02/2018,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Hủy kết quả lựa chọn nhà đầu tư tại Quyết định số 493/QĐ-UBND ngày 28/2/2017 của UBND tỉnh Thái Bình và chấm dứt hoạt động của Công ty Cổ phần xi măng Công Thành đối với dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường tránh trú bão, cứu hộ, cứu nạn, phát triển kinh tế biển và đảm bảo an ninh quốc phòng ven biển phía Nam tỉnh Thái Bình (đường 221A), theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao;

Lý do hủy bỏ: Đàm phán không thành công (Biên bản đàm phán hợp đồng ngày 28/12/2017 giữa Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh và Công ty Cổ phần xi măng Công Thành) theo quy định tại khoản 3, Điều 43, Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ.

- Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 3001680317 do UBND tỉnh Thái Bình cấp ngày 12/5/2017.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh có trách nhiệm thông báo về việc hủy bỏ kết quả lựa chọn nhà đầu tư và giải quyết các thủ tục có liên quan đối với Công ty Cổ phần xi măng Công Thành theo quy định.

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các sở, ngành, các đơn vị có liên quan thông báo quyết định hủy bỏ kết quả lựa chọn nhà đầu tư trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, của sở và trên các báo theo quy định; thực hiện thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 3001680317 do UBND tỉnh Thái Bình cấp ngày 12/5/2017.

- Công ty Cổ phần xi măng Công Thành có trách nhiệm nộp lại bản chính giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 3001680317 do UBND tỉnh Thái Bình cấp ngày 12/5/2017 cho Sở Kế hoạch và Đầu tư Thái Bình và giải quyết các thủ tục có liên quan với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Thái Bình.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, các giám đốc sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Chủ tịch UBND huyện Tiên Hải, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, Giám đốc Công ty Cổ phần xi măng Công Thành, thủ trưởng các ngành, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN HỒNG DIỄN...

(Tiếp theo trang 1)

Phật tử tiếp tục đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, làm tròn nghĩa vụ công dân, hàng hải tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do chính quyền và Giáo hội phát động.

TẶNG QUÀ TẾT...

(Tiếp theo trang 1)

Cũng trong buổi chiều, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã đi thăm, chúc tết và tặng 25 suất quà với tổng trị giá 12,5 triệu đồng cho các hộ nghèo ở Giáo xứ Hữu Tiệm, xã Quang Húc (Kiến Xương).

■ Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam phối hợp với Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh vừa tổ chức trao quà tết cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Tiên Hải.

200 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở một số xã của huyện Tiên Hải được Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam và Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh trao 200 suất quà (mỗi suất 500.000 đồng cùng 1 gói quà). Sự quan tâm kịp thời của các tổ chức, doanh nghiệp góp phần giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn huyện Tiên Hải đón tết vui vẻ, đầm ấm bên gia đình.

■ Chiều ngày 12/2, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cùng một số doanh nghiệp tổ chức trao 150 suất quà tết cho 150 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn xã Việt Thuận (Vũ Thư). Toàn bộ kinh phí được sự hỗ trợ của các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

■ Sáng ngày 12/2, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen phối hợp với Bệnh viện Nhi Thái Bình tặng quà tết cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị nội trú.

Đại diện Công ty đã thăm hỏi, động viên bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, chia sẻ khó khăn khi trong những ngày tết cổ truyền vẫn phải ở bệnh viện để chữa bệnh. Để hỗ trợ bệnh nhân, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen đã tặng 50 suất quà tết cho các bệnh nhi nặng, hoàn cảnh gia đình khó khăn với mong muốn các bệnh nhi và gia đình được đón tết đủ đầy, đầm ấm.

CÔNG AN THÀNH PHỐ Phát hiện, bắt giữ 20 đối tượng ma túy

Sau 1 tháng ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, tình hình phạm pháp hình sự, kinh tế, môi trường trên địa bàn thành phố Thái Bình được kéo giảm.

Công an thành phố, các địa phương đã xây dựng kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động, đoàn thể tham gia phòng, chống tội phạm; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kiểm tra hành chính góp phần phòng ngừa tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, tạo khí thế mạnh mẽ, quyết tâm tấn công trấn áp, truy nã tội phạm, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, bảo vệ an toàn các sự kiện diễn ra trong dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Lực lượng công an thành phố đã điều tra, khám phá 14 vụ phạm pháp hình sự với 35 đối tượng; về ma túy, đã phát hiện, bắt giữ 18 vụ, 20 đối tượng, thu giữ 5,1916 gam heroin, 0,0392 gam ma túy tổng hợp; phát hiện, xử lý 3 vụ, 3 đối tượng về kinh tế, môi trường.

NGUYỄN CƯỜNG

MINH NGUYỄN

KIỂM TRA CÔNG TÁC TRỰC TẾT...

(Tiếp theo trang 1)

những ngày tết thì yên tâm, tin tưởng sẽ được các y bác sĩ chữa trị, chăm sóc chu đáo như ngày bình thường.

■ Chiều ngày 12/2, đồng chí Trưởng của Sở Y tế đã kiểm tra công tác y tế tại Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà và Bệnh viện Đa khoa Hưng Nhân.

Qua kiểm tra tại 2 bệnh viện, công tác xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện, trong và sau tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 được chú trọng. Đặc biệt, công tác thường trực cấp cứu tại bệnh viện, ngoại viện, thông tin liên lạc, được, vật tư y tế, chăm sóc người bệnh và an ninh trật tự bảo đảm thực hiện 24/24 giờ trong tất cả các ngày tết; đồng thời, chuẩn bị quà tặng bệnh nhân trong đêm giao thừa. Theo báo cáo, Trung tâm Y tế huyện Hưng Hà cũng đã chia thành 3 đoàn đi tất cả các xã trong huyện kiểm tra, nhắc nhở công tác trực khám bệnh, phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm dịp tết.

Đoàn kiểm tra cũng đến kiểm tra ngẫu nhiên tại Trạm Y tế thị trấn Hưng Nhân. Trạm đã triển khai nghiêm túc kế hoạch bảo đảm công tác y tế tết Nguyên đán của ngành tới cán bộ, tăng cường công tác trực, sẵn sàng cấp cứu tại trạm trong dịp tết đồng thời bố trí phục vụ các đối tượng điều trị Methadone tại trạm.

Tại các nơi đến kiểm tra, đồng chí Phó Giám đốc Sở Y tế ghi nhận các đơn vị đã chủ động triển khai công tác y tế dịp tết. Đồng thời, nhắc nhở việc thực hiện nghiêm kế hoạch của Sở, đạt các mục tiêu đề ra. Đặc biệt, thực hiện nghiêm chế độ trực, không được chủ quan, lơ là ở tất cả các vị trí; chú trọng bảo đảm an ninh trật tự tại các cơ sở khám chữa bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm, tăng cường các điều kiện chăm sóc và hỗ trợ, tạo thuận lợi cho người bệnh điều trị và đón giao thừa tại bệnh viện.

Xuất khẩu rau quả tăng mạnh

(chinhphu.vn) Các thị trường có giá trị xuất khẩu rau quả tăng mạnh là Nhật Bản (69,3%), Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (56,3%) và Trung Quốc (52,4%).

Dẫn thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giá trị xuất khẩu các mặt hàng rau quả trong tháng 1/2018 ước đạt 321 triệu USD, tăng 36,9% so với cùng kỳ năm 2017. Trung Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ và Hàn Quốc vẫn là 4 thị trường nhập khẩu rau quả hàng đầu của Việt Nam. Các thị trường có giá trị xuất khẩu rau quả tăng mạnh là Nhật Bản (69,3%), Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (56,3%) và Trung Quốc (52,4%).

Cũng trong tháng 1/2018, ước giá trị nhập khẩu các mặt hàng rau quả đạt 152 triệu USD, tăng 57,1% so

với cùng kỳ năm 2017; trong đó, mặt hàng rau ước đạt 34 triệu USD, mặt hàng quả ước đạt 116 triệu USD. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, tại thị trường trong nước, trong tháng 1/2018, thị trường trái cây có nhiều biến động. Cụ thể, tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, giá bán thanh long đã tăng nhẹ so với cùng thời điểm đầu tháng, với mức 13.000 - 14.000 đồng/kg (loại 1) và dưới 10.000 đồng/kg (loại 2). Dự báo giá bán thanh long sẽ tăng cao hơn vào dịp sát tết Nguyên đán.

Bên cạnh đó, tại các tỉnh Tây Nam Bộ, vú sữa đang có mức giá khá cao, từ 13.000 - 15.000 đồng/kg (loại 1) và loại 2 có giá từ 10.000 - 11.000 đồng/kg. Nguyên nhân giá vú sữa tăng cao có thể xuất phát từ việc loại trái cây

đảm an toàn PCCN, ngoài việc thường xuyên nhắc nhở người lao động tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về PCCN, Công ty chỉ đạo đội PCCN kiểm tra tất cả hệ thống điện, khu vực sang chiết gas, hệ thống dây dẫn điện, ổ cắm, hệ thống chiếu sáng sử dụng đèn phòng nổ..., bảo đảm an toàn tuyệt đối trong những ngày tết.

Để chủ động trong công tác PCCN, nhất là dịp tết, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch kiểm tra toàn diện công tác PCCN tại các cơ sở trọng điểm (kho xăng dầu, chợ, siêu thị, nhà cao tầng) trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, cơ sở trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện các quy định về công tác PCCN. Qua đó, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những nguyên nhân gây cháy và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đồng thời, bảo đảm sẵn sàng lực lượng, phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ kịp thời, hiệu quả. Thường tá Nguyễn Bá Y, Phó Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh nhận định: Dịp tết, nguy cơ cháy, nổ xảy ra rất cao do người dân sử dụng giấy tiền, vàng mã lớn; các doanh nghiệp số người trực sẽ không được thường xuyên so với ngày thường. Vì vậy, để bảo đảm tốt công tác PCCN, các doanh nghiệp cần chủ động bố trí số lượng người trực tết, nhất là tại những nơi dễ phát sinh cháy, nổ; lực lượng PCCN cần cấp thực hiện xuyên suốt cơ sở nắm bắt tình hình, có phương án xử lý kịp thời để mọi nhà được đón tết vui vẻ, an toàn.

Phòng, chống cháy, nổ dịp tết

Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 đã cận kề, tại các chợ, doanh nghiệp, lượng hàng hóa, đơn hàng chuyển về ngày càng nhiều, chưa kể ngày tết nhu cầu sử dụng vàng mã, giấy tiền của người dân tăng cao, nhiều hàng hóa dễ gây cháy, nguy cơ xảy ra cháy, nổ luôn rình rập. Vì vậy, công tác phòng, chống cháy, nổ (PCCN) được ngành chức năng quan tâm, thực hiện nghiêm ngặt.

Chợ Quang Trung là một trong những chợ lớn trên địa bàn thành phố Thái Bình, tập trung đông hộ kinh doanh trong đó có hơn 100 hộ kinh doanh quần áo, giày dép, hàng mã... những mặt hàng rất dễ cháy. Vì vậy, trước, trong và sau tết, Ban Quản lý chợ tăng cường công tác PCCN, hướng dẫn, tuyên truyền các tiểu thương thực hiện tốt Luật Phòng cháy và chữa cháy đồng thời thường xuyên bảo dưỡng trang thiết bị chữa cháy, bảo đảm các thiết bị luôn hoạt động tốt. Ông Nguyễn Công Huệ, Trưởng ban Quản lý chợ cho biết: Với phương châm phòng là chính, Ban Quản lý chợ đã thành lập đội PCCN gồm 20 người, hàng ngày tăng cường tuần tra, kiểm soát để nắm bắt tình hình thực hiện công tác PCCN của các hộ kinh doanh; đặc biệt, đội thợ điện thường xuyên kiểm tra các đường điện và thiết bị điện nhằm bảo đảm công tác PCCN. Đối với các hộ kinh doanh quần áo, giày dép, vàng mã, Ban Quản lý chợ yêu cầu không được đun nấu trong các quầy hàng, buổi tối trước khi ra về phải ngắt nguồn điện tại các gian hàng, nghiêm cấm các hộ kinh doanh đốt hương, vàng mã trong chợ. Nhờ thường xuyên tuyên truyền, các tiểu



Kiểm tra công tác phòng, chống cháy, nổ tại Công ty Việt Xô gas.

thương đã có ý thức hơn, trách nhiệm được nâng lên, thực hiện tốt các quy định về PCCN. Bà Nguyễn Thị Oanh, chủ ki ốt bán quần áo tại chợ cho biết: Tôi buôn bán quần áo ở chợ đã gần 10 năm. Gần ngày tết, Ban Quản lý chợ thường xuyên kiểm tra và tuyên truyền trên hệ thống loa của chợ về công

tác PCCN. Vì vậy, tôi và nhiều chủ ki ốt khác luôn ý thức được tầm quan trọng của việc xếp hợp lý để không xảy ra cháy, nổ. Nếu có xảy ra cháy thì tôi cũng tự biết cách bảo vệ mình bằng cách sử dụng các bình chữa cháy và thực hiện thao tác như đã được hướng dẫn. Tại Công ty Việt Xô gas,

những ngày giáp tết, nhu cầu dùng gas để đun nấu của người dân tăng 15% so với ngày thường nên lượng gas dự trữ để cung cấp cũng rất lớn. Bình quân lượng gas dự trữ trong Công ty lên đến hàng trăm tấn nên nguy cơ xảy ra cháy, nổ rất cao. Ông Lê Xuân Tuyền, Giám đốc Công ty cho biết: Để bảo